



ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗-๘ ต่อ ๑๐๔  
ที่ ทส.๑๖๑๘.๒/๐๕๒๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการจ้างสำรวจการครอบครอง  
ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้(เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์  
หัวหน้าชุดปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒  
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้(เพิ่มเติม) มาเพื่อทราบ สำหรับส่วนอำนาจการให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ <http://www.forest.go.th/saraburi๕/th/> ให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

# สำเนา

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้าง  
โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตาม  
มาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มเติม) นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ  
คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มเติม) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง  
คือ ผู้ช่วยงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ราย และให้ผู้ผ่านการเลือกสรร  
มารายงานตัวเพื่อจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามที่กรมป่าไม้กำหนด ภายในวันที่ ๑๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) และผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเตรียมเอกสารเพื่อ  
การประกอบการจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๕ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๕ ชุด
๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีการเคลื่อนไหว จำนวน ๕ ชุด


ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ได้รับการจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลภายนอกเขียน  
คำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวอลง อภัยวัฒน์เดช)

ศึกษาธิการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง

  
(นายกิตติคม อัมพวา)  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

รายชื่อการจ้างบุคคลภายนอก  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ท้องที่จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล
๑	นายปราสาท เทียงธรรม
๒	นางสาวนัสพร กุลวงษ์

